



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การทำงานตามตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	กรรมการ
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา	

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

๒. ผู้กำกับ ดูแลของตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มีหน้าที่ สั่งการ มอบหมายหน่วยงาน ฝ่าย งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล และเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในระดับมหาวิทยาลัย รายนามดังเอกสารแนบท้าย ๑

๓. กรรมการและเลขานุการของตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มีหน้าที่ ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ดำเนินงานตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่กำหนด ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตลอดจนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด รายนามดังเอกสารแนบท้าย ๑

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีทุกฝ่าย กำกับ ควบคุม ดูแล ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญานุก พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Signature Code : F๒CckAorQ๐ZOYJumcUEU